

หัวข้อศึกษา	รายงานผลการใช้นวัตกรรมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง เทคนิคการสอนเขียนลายไทยแบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน โรงเรียน	นายสมคิด ปริญญะจิตตะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาานครสวรรค์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา	2551

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เรื่องเทคนิคการสอนเขียนลายไทยแบบสาธิต สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่องเทคนิคการสอนเขียนลายไทยแบบสาธิต เป็นสื่อการเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การเขียนลายไทย ได้แก่ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระทัศนศิลป์ เรื่องการเขียนลายไทยของนักเรียน (2) ความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่องเทคนิคการสอนเขียนลายไทยแบบสาธิต เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระทัศนศิลป์ เรื่องการเขียนลายไทย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต1 จำนวนนักเรียน 45 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนลายไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนจากสื่อวีดิทัศน์ของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของการใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่องเทคนิคการสอนเขียนลายไทยแบบสาธิต และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเขียนลายไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ด้านกระบวนการ มีค่าเท่ากับ 87.93 และด้านผลลัพธ์มีค่าเท่ากับร้อยละ 86.92 ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้

2. ความสามารถในการเขียนลายไทยของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึก

เสริมทักษะการเขียนลายไทยด้วยวีดิทัศน์ หลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนลายไทยด้วยวีดิทัศน์ มีความก้าวหน้าทางการเรียน เท่ากับร้อยละ 20.77 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าสูงกว่าก่อนเรียน

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่องเทคนิคการสอนเขียนลายไทยแบบสาธิตและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเขียนลายไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

4. ความพึงพอใจในการใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่องการสอนเขียนลายไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 โดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.11$)